

KỶ HỌP THỨ NĂM HỠND TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

đồng chí Giám đốc Sở Tài chính về nguyên nhân nợ đọng trong xây dựng cơ bản, giải pháp, kế hoạch xử lý nợ đọng; giải pháp của ngành để tháo gỡ khó khăn, bất cập trong thực hiện mua sắm tập trung. Các đại biểu: Tô Quý Bôn (tổ Tiên Hải), Vũ Huy Đông (tổ Hưng Hà), Nguyễn Thị Thanh Tâm (tổ Kiến Xương) chất vấn đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giải pháp của ngành trong thời gian tới để nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, tiến thu đầu nôi nước sạch ban đầu sau này có trả lại cho các hộ dân không; thành lập khu kinh tế Thái Bình thì việc quy hoạch lại các phân khu kinh tế của 2 huyện Thái Thụy, Tiên Hải có ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy hải sản hiện nay không; sau một năm thực hiện ý kiến chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ ba HỠND tỉnh về việc thực hiện đề án giết mổ tập trung đã đạt được kết quả gì, giải pháp của ngành trong thời gian tới; giải pháp tham mưu của ngành cho UBND tỉnh để giúp người chăn nuôi lợn giảm bớt khó khăn do giá lợn hơi giảm và đề đạt được chỉ tiêu tăng trưởng năm 2018. Tiếp đó, đại biểu Bùi Mạnh Hà (tổ Kiến Xương) và đại biểu Vũ Huy Đông (tổ Hưng Hà) chất vấn đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác quản lý nhà nước, cơ chế, chính sách và tính hiệu quả của một số dự án BOT, BT, giải pháp của ngành để thực hiện tốt hơn các dự án trong thời gian tới. Lợi ích của nhà nước và doanh nghiệp trong thực hiện các dự án BOT, BT. Đại biểu Đào Đức Hưng (tổ Vũ Thu) chất vấn đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ về giải pháp của ngành để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên mầm non trong các cơ sở giáo dục công lập hiện nay. Đại biểu Tô Quý Bôn (tổ Tiên Hải) chất vấn đồng chí Giám đốc Sở Y tế về giải pháp của ngành để sớm khắc phục tình trạng một số bệnh viện tuyến huyện chất lượng khám chữa bệnh chưa cao nhưng thường giữ bệnh nhân lại để điều trị, chưa tạo điều kiện cho bệnh nhân được tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh ở tuyến trên dẫn đến tình trạng vượt tuyến để điều trị và không được thanh toán bảo hiểm y tế gây bức xúc cho người bệnh.

Với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm, thủ trưởng các sở đã trả lời chất vấn đúng, trung thực để đại biểu chất vấn; chỉ rõ mặt được, chưa được, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, để ra được giải pháp, lộ trình khắc phục tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của

ĐẨY MẠNH CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA...

(*Tiếp theo trang 4*)

người có công với cách mạng. Đây mạnh thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao với các hình thức phù hợp: đầu tư công, quản trị tư; đầu tư tư, quản trị công; đầu tư tư, quản trị tư... để tăng cường thu hút nguồn lực, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.

* Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin, truyền thông, nhất là việc chủ động cung cấp, định hướng thông tin và tổ chức tuyên truyền một cách hệ thống các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương, bảo đảm đầy đủ, kịp thời và chính xác, tạo sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Chủ trương tuyên truyền, phản ánh, nêu gương những người tốt, việc tốt, các mô hình hay và cách làm hiệu quả, xây dựng xã hội lành mạnh; đồng thời, phê phán mạnh mẽ những thói hư, tật xấu đang tồn tại trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; đi sâu phân tích, đánh giá, làm rõ đúng, sai để định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị; tích cực và kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc, phản ánh sai lệch, một chiều trên mạng internet và các phương tiện truyền thông không chính thống.

Về công tác xây dựng chính quyền và bảo đảm quốc phòng, an ninh:

* Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường công khai, minh bạch, tiếp tục rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức khi thực thi công vụ.

- Đẩy mạnh kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, công bố chính thức các thủ tục hành chính; cắt giảm một nửa thời gian thực hiện các thủ tục so với hiện hành và

những lĩnh vực ngành quản lý, góp phần ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm công bằng xã hội.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HỠND tỉnh đánh giá: Các phiên thảo luận, chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, sôi nổi và xây dựng; đã có nhiều lượt đại biểu phát biểu thảo luận, đặt câu hỏi chất vấn và tham gia tranh luận những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc. Với 12 câu hỏi chất vấn đã đăng ký nhưng chưa được chất vấn tại hội trường, HỠND tỉnh sẽ chuyển tới các sở, ngành liên quan trả lời và sẽ tổ chức giám sát việc thực hiện trả lời chất vấn. Đồng chí cũng thông báo với đại biểu HỠND tỉnh kết quả giám sát giải quyết trả lời chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ tư HỠND tỉnh.

Trong phiên họp buổi chiều, đồng chí Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HỠND tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ của các đại biểu. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh trình bày tổng hợp thủ tục ý kiến đóng đảng của các vị đại biểu HỠND tỉnh về đánh giá, bổ sung tinh hình, kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong triển khai, tổ chức thực hiện; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giải trình, làm rõ những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu trong phiên thảo luận tổ và ý kiến phát biểu, thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Tiếp thu ý kiến của cử tri và nhân dân trong tỉnh, ý kiến của các vị đại biểu HỠND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trong tâm đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung thực hiện để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo. (*Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đăng trong số báo này*).

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HỠND tỉnh nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HỠND tỉnh đã thể hiện tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến

phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh. HỠND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các vị đại biểu HỠND tỉnh tập trung cao độ để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HỠND tỉnh, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HỠND tỉnh đề nghị Thường trực HỠND, các ban HỠND tỉnh, các vị đại biểu HỠND tỉnh tiếp tục đổi mới, đa dạng các hình thức tiếp xúc cử tri, nâng cao chất lượng giám sát, phát hiện và kiến nghị kịp thời những bất cập, thiếu sót, tồn tại trong chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị. HỠND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ,

đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 đã đề ra. (*Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HỠND tỉnh đăng trong số báo này*).

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ năm HỠND tỉnh khóa XVI đã hoàn thành chương trình làm việc, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

<p>Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ năm HỠND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021</p>
<p>1. Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.</p>
<p>2. Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016.</p>
<p>3. Nghị quyết về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018.</p>
<p>4. Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018 - 2020.</p>
<p>5. Nghị quyết phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp quy hoạch năm 2018.</p>
<p>6. Nghị quyết điều chỉnh chế độ hỗ trợ cho công chức làm việc tại trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.</p>
<p>7. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách cho các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện giai đoạn 2018 - 2020.</p>
<p>8. Nghị quyết quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.</p>
<p>9. Nghị quyết phê duyệt danh mục dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2018.</p>
<p>10. Nghị quyết chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện đề án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án nâng bãi ổn định đê biển số 8 từ km26+700 đến km31+700 huyện Thái Thụy kết hợp tạo mặt bằng phát triển công nghiệp, dịch vụ.</p>
<p>11. Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn.</p>
<p>12. Nghị quyết phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2018.</p>
<p>13. Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 31/2011/NQ-HỠND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của HỠND tỉnh.</p>
<p>14. Nghị quyết phê duyệt quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.</p>
<p>15. Nghị quyết về việc đổi tên thôn Lương Đống I thành thôn Hòa Bình thuộc xã Đông Giang, huyện Đông Hưng.</p>
<p>16. Nghị quyết đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy.</p>
<p>17. Nghị quyết đặt tên đường, tên phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Thái Bình.</p>
<p>18. Nghị quyết về chương trình công tác của Thường trực HỠND và các ban HỠND tỉnh năm 2018.</p>
<p>19. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HỠND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.</p>

công tác đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân; lắng nghe ý kiến; kiến nghị tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương; nơi nào để xảy ra vi phạm, mất ổn định thì người chủ kỳ sở và xây dựng cơ sở dữ liệu để dùng chung cho các ngành, các phương; tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4; mở rộng việc nhận hồ sơ qua mạng, nhận và trả kết quả qua bưu điện đối với một số thủ tục hành chính thực hiện tại trung tâm hành chính công 2 cấp. Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của đường dây nóng ở chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị để kịp thời tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của các tổ chức, cá nhân.

- Tăng cường công tác thanh tra công vụ. Tập trung chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đề phát sinh tiêu cực. Thực hiện nghiêm túc việc tiến giản biên chế, chuyển chuyển ý trí làm việc của cán bộ, công chức theo quy định của Chính phủ (nhất là đối với những vị trí nhậy cảm và thường xuyên tiếp xúc, giải quyết các công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp).

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân!

Nhiệm vụ năm 2018 và những năm tới đặt ra phải hoàn thành đối với các cấp, các ngành và nhân dân tỉnh nhà là rất lớn. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương cần quan triệt sâu sắc, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới. Trước mắt, cần tập trung thực hiện tốt để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2017, đầu năm 2018 như: chỉ đạo thắng lợi sản xuất vụ đông, vụ xuân theo các đề án và cơ chế, chính sách đã được ban hành (chủ ý xử lý nghiêm tình trạng gieo mạ dài ngày và xuân sớm ở một số địa phương); thực hiện nghiêm các công điện, chỉ thị của UBND tỉnh về thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; phòng, chống cháy, nổ; giải tỏa các vết cấn giao thông tỉnh, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, sông ngòi, kênh mương; làm tốt công tác thăm hỏi, động viên, tặng quà các đối tượng chính sách, người và gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo nhân dịp tết Nguyên đán,

bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục thực hiện nghiêm Pháp lệnh số 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 36 của Chính phủ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhân dân vui tết Nguyên đán Mậu Tuất an toàn, vui tươi, lành mạnh; đồng thời, làm thật tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018; tăng cường quản lý thị trường, binh ổn giá trong dịp tết...

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực rất cao của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Nhân kỳ họp này, một lần nữa UBND tỉnh trân trọng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực HỠND, các ban và các đại biểu HỠND tỉnh, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; vận động nhân dân; kịp thời góp ý và phối hợp với UBND tỉnh, các sở, ngành và các địa phương để thực hiện thật tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương; đồng thời, thiết tha đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đồng sức đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HỠND, UBND tỉnh; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Nhận dịp năm mới 2018 sắp tới, thay mặt UBND tỉnh, tôi xin kính chúc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HỠND tỉnh cùng đồng toàn thể nhân dân trong tỉnh dồi dào sức khỏe, an khang và hạnh phúc. Năm mới thì đua giành nhiều thắng lợi mới.

Xin trân trọng cảm ơn!

NÊU CAO TINH THẦN ĐOÀN KẾT...

(*Tiếp theo trang 1*)

ổn định, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Công tác xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh, bước đầu mang lại kết quả tích cực. Công tác quản lý thu, chi ngân sách đạt kết quả khá. Các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công, các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Các hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông được đẩy mạnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo và đạt những kết quả khá tích cực; hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của các cấp chính quyền được cải thiện. Tinh hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như đề nêu trong báo cáo của UBND tỉnh và các ngành, báo cáo của các ban HỠND tỉnh trình tại kỳ họp và ý kiến tham gia của các vị đại biểu HỠND tỉnh. Những vấn đề trên cần được UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương nghiêm túc nghiên cứu để tìm ra các giải pháp khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới.

Kính thưa các vị đại biểu!

Tại kỳ họp này, HỠND tỉnh đã nghe các báo cáo và tổ trình của UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2018.

HỠND tỉnh đã nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng một số ngành, đơn vị liên quan phát biểu ý kiến và trả lời chất vấn. Đặc biệt, tại kỳ họp này, Thường trực HỠND tỉnh đã tổ chức giám sát và yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành báo cáo giải trình kết quả giải quyết nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp trước. Nội dung chất vấn kỹ này tập trung vào một số vấn đề quan trọng, bức xúc được các vị đại biểu HỠND và cử tri quan tâm; việc chất vấn và trả lời chất vấn đã có sự đổi mới nhằm phát huy cao hơn nữa tính dân chủ, thẳng thắn, tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu và lãnh đạo các ngành thành viên UBND tỉnh, đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HỠND tỉnh đã thảo luận và thống nhất ban hành 19 nghị quyết quan trọng về các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, của các cấp, các ngành nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và các năm tiếp theo.

Kính thưa các vị đại biểu!

Trên cơ sở kết quả đạt được của năm 2017, sau khi phân tích những khó khăn, thuận lợi, HỠND tỉnh đã thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, phấn đấu chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 9,5% trở lên với các nhiệm vụ trọng tâm là: Tập trung đẩy mạnh việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực của xã hội để phát triển, khuyến khích phát triển doanh nghiệp và phong trào khởi nghiệp. Nâng cao chất lượng hoạt động của các ngành văn hóa, y tế, giáo dục; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện tích cực môi trường đầu tư, kinh doanh. Bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để lãnh đạo triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, HỠND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các vị đại biểu HỠND tỉnh quán triệt và thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, giữ vững ổn định năng suất lúa. Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng tăng trưởng cao, bền vững. Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng nông thôn mới theo đúng quy định của Chính phủ và của tỉnh về bộ tiêu chí mới ban hành, bảo đảm thực chất, không chạy theo thành tích, phù hợp với khả năng và nguồn lực của địa phương. (Phần đầu số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng 10% trở lên so với năm 2017 và 100% số xã đã đến kỳ công nhận lại đạt chuẩn theo tiêu chí mới). Đẩy mạnh việc thực hiện chương trình nước sạch nông thôn và thanh toán nợ đọng xây dựng nông thôn mới ở các xã.

Tập trung phát triển ngành công nghiệp. Triển khai tích cực, có hiệu quả các nhiệm vụ về thành lập khu kinh tế Thái Bình theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo sâu sát việc khắc phục những hạn chế, tồn tại, đồng thời có các giải pháp cụ thể thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 5/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác đền bù giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm.

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tài chính, ngân sách; công tác chi ngân sách bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết Trung ương

Thái Bình 3

6 (khóa XII). Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công theo kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, kỳ họp thứ 17 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng về công tác y tế và công tác dân số. Tập trung nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thể dục thể thao. Thực hiện tốt các chính sách đối với người và gia đình có công, các chính sách về bảo trợ và an sinh xã hội.

Hai là, chủ động nắm chắc tình hình, không để xảy ra các tình huống bị động, đột xuất, bất ngờ về quốc phòng, an ninh. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tội nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp phát sinh. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực thi công vụ; thường xuyên kiểm tra, giám sát gắn với việc kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ba là, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tăng cường rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách ở tất cả các lĩnh vực; tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của cấp ủy và các nghị quyết của HỠND tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu quả để phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp và người dân; thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; tập trung xử lý những vấn đề về ô nhiễm môi trường ở các khu đô thị, khu, cụm công nghiệp và các làng nghề; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Bốn là, đề nghị ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong việc tăng cường, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và những vấn đề mà đồng bào cử tri và nhân dân quan tâm.

Năm là, Thường trực HỠND, các ban HỠND tỉnh, các vị đại biểu HỠND tỉnh cần tiếp tục đổi mới, đa dạng các hình thức tiếp xúc cử tri; nâng cao chất lượng các cuộc giám sát thường xuyên và chuyên đề, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, phát hiện và kiến nghị kịp thời những bất cập, thiếu sót, tồn tại trong chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị; thông qua các cuộc giám sát, tiếp xúc cử tri tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và chủ trương, chính sách của tỉnh, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HỠND tỉnh đã đề ra.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ năm HỠND tỉnh khóa XVI đã thành công tốt đẹp. Thay mặt HỠND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý và các vị đại biểu HỠND tỉnh đã về tham dự kỳ họp. Tôi hoan nghênh và trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi quan những ý kiến tham huyệt, trách nhiệm của cử tri và nhân dân trong tỉnh, của cơ quan Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình đối với kỳ họp và hoạt động của HỠND tỉnh. Sự đóng góp tích cực của lãnh đạo UBND tỉnh, các ban của HỠND tỉnh, các sở, ban, ngành, MTTQ và các cơ quan, đơn vị có liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng trung ương và địa phương, các đơn vị phục vụ đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

HỠND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 đã đề ra.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2018, thay mặt Tỉnh ủy, HỠND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi xin gửi tới các vị khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HỠND tỉnh cùng toàn thể cử tri và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính chúc các đồng chí, các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ năm HỠND tỉnh khóa XVI.

Xin trân trọng cảm ơn!